

Số: /BC-HĐND

Đắk Nông, ngày tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO

Thẩm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật định, ngày 30/11/2022 Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra Dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh kèm theo Báo cáo số 698/BC-UBND ngày 25/11/2022 của UBND tỉnh “*Tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023*”. Tham dự họp có Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các Sở, ngành có liên quan. Qua nghiên cứu và ý kiến đóng góp của các đại biểu dự họp, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thống nhất trình Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Khóa IV với các nội dung chủ yếu sau:

I. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Năm 2022, là năm có ý nghĩa quan trọng, kết quả đạt được đã tạo tiền đề để bứt phá thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, kinh tế của tỉnh được phục hồi và phát triển tích cực. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng; vật tư, phân bón đầu vào sản xuất nông nghiệp tăng cao ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống Nhân dân. Trước tình hình đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chủ động tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương tích cực triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tại các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022. Với tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh, việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 đã đạt được những kết quả quan trọng và khá toàn diện, cụ thể: Trong 11 nhóm chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2022 đề ra có 06/11 chỉ tiêu vượt kế hoạch, cụ thể: Tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2022 tỉnh ước đạt 7,59% theo công bố của Tổng cục Thống kê; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 59,81 triệu đồng; Thu ngân sách nhà nước ước đạt 3.475 tỷ đồng...còn lại 5/11 chỉ tiêu đạt Kế hoạch.

Ban Kinh tế - Ngân sách và các Ban HĐND tỉnh thống nhất với nhận định của UBND tỉnh năm 2022 toàn tỉnh đã hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Kế hoạch đề ra. Kết quả này là một minh chứng cho sự phục hồi mạnh

mẽ kinh tế của tỉnh, đem lại những triển vọng tích cực cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2023 và những năm thời kỳ 2021-2025.

Và điều đó cũng nói lên nỗ lực lớn của UBND tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2022 đạt được kết quả đáng ghi nhận, lạm phát được kiểm soát; an sinh xã hội được quan tâm... hoạt động nông nghiệp duy trì được năng lực sản xuất ổn định, tiếp tục là trụ đỡ vững chắc cho nền kinh tế, bảo đảm nguồn cung nguyên vật liệu, đồng thời đáp ứng nhu cầu lương thực trong bối cảnh khó khăn về dịch bệnh COVID-19 kéo dài. Cùng với đó là ngành công nghiệp khai thác alumin có sự bứt phá mạnh; Khu vực doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ, chống chọi với chi phí sản xuất đầu vào ngày càng tăng thông qua biện pháp thay đổi mô hình sản xuất kinh doanh, khôi phục sản xuất.

Qua xem xét nội dung của Báo cáo thì chưa đánh giá kết quả nổi bật của một số ngành, lĩnh vực theo nhận định trên. Công tác bảo vệ an ninh trật tự, công tác chống dịch; sự nỗ lực các ngành chức năng xử lý vi phạm trong quản lý đất đai, quản lý bảo vệ rừng; vấn đề triệt phá các tội phạm với tính chất phức tạp và quy mô lớn... nhận định kết quả còn chung chung và chưa có số liệu để chứng minh. Bên cạnh đó thì việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm tại Nghị quyết số 175/NQ-HĐND trong báo cáo chưa đầy đủ. Ngoài ra, còn một số lĩnh vực quan trọng được Đại biểu HĐND tỉnh và nhân dân địa phương quan tâm như: Công tác quản lý đất đai, xử lý môi trường, nông nghiệp phát triển theo hướng liên kết chuỗi giá trị và thích ứng với biến đổi khí hậu; Nông nghiệp công nghệ cao; việc xử lý các Cụm công nghiệp hoạt động thiếu hiệu quả; các khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi kinh tế - xã hội; những bất cập trong công tác cải cách các thủ tục hành chính, việc triển khai thực hiện Chuyên đề số của tỉnh...chưa đề cập, đề nghị cơ quan chuyên môn cần phân tích và đánh giá sâu hơn để các Đại biểu HĐND nắm bắt những thành tựu năm qua và những mặt hạn chế từ đó tại Kỳ họp này chúng ta thảo luận, bàn bạc, phân tích chọn các giải pháp trọng tâm nhằm đồng hành cùng UBND tỉnh thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch phát triển KTXH năm 2023.

Qua theo dõi kết quả triển khai các lĩnh vực, các Nghị quyết của Trung ương của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và nghiên cứu báo cáo nêu trên, Ban Kinh tế - Ngân sách và các Ban HĐND tỉnh nhận thấy còn một số tồn tại cần phải quan tâm để khắc phục đó là:

1. Về lĩnh vực Kinh tế:

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế: Các cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh cần rút kinh nghiệm trong việc tính toán tăng trưởng của năm kế hoạch phù hợp với công bố của Tổng cục Thống kê. Bảng tính toán là phải phù hợp và đúng với tăng trưởng từng khu vực, từ đó xây dựng kế hoạch tăng trưởng năm sau đảm bảo độ chính xác có khoa học và có tính thực tiễn.

Ví dụ: Theo tính toán các ngành tăng trưởng khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2022 là 7,15%, kế hoạch năm 2023 của khu vực này tăng 4,5% là

chưa thuyết phục, kể cả tăng trưởng chung của tỉnh, lúc ước thực hiện năm 2022 là 7,76% thì kế hoạch năm 2023 là 7,5%, khi ước thực hiện là 7,5% thì kế hoạch vẫn là 7,5%.

- Về lĩnh vực nông, lâm nghiệp: Thời gian qua việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và triển khai chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất từng bước nâng cao hiệu quả, nhưng chất lượng chưa cao, chưa đáp ứng mục tiêu cụ thể đã đưa ra tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành năm 2018 về tái cơ cấu ngành nông nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đồng thời cần đánh giá kết quả thực hiện 2 Nghị quyết trên để xác định tồn tại nào là khách quan, tồn tại nào là chủ quan để tìm giải pháp.

+ Theo báo cáo của UBND tỉnh tình hình vi phạm Luật quản lý bảo vệ rừng xảy ra 432 vụ, giảm 18,8% số vụ so với cùng kỳ năm 2021, tuy nhiên theo Báo Đắc Nông ra ngày 06/12/2022 phản ánh trong 11 tháng đã phát hiện 440 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp tập trung tại các huyện: Krông Nô, Đắc Song và đặc biệt phức tạp ở huyện Đắc Glong (219 vụ, thiệt hại 35 ha) và phần lớn các vụ phá rừng xảy ra tại lâm phần các công ty, doanh nghiệp nhận quản lý, bảo vệ rừng. Hệ lụy là ảnh hưởng đến quỹ đất lâm nghiệp, đến độ che phủ rừng và tình hình an ninh ngày càng phức tạp. Nguyên nhân do công tác quản lý, bảo vệ rừng của một số chủ rừng thiếu chặt chẽ. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các chủ rừng phải tăng cường công tác quản lý bảo vệ tốt diện tích rừng và đất lâm nghiệp được giao, cho thuê.

+ Về công tác trồng rừng: Theo báo cáo của UBND tỉnh trong năm đã trồng được 2.039,57 ha rừng, đạt 122,9% kế hoạch giao, vấn đề này chúng ta cần phải quan tâm kết quả thực tế. Vì qua giám sát công tác trồng rừng của Ban Kinh tế - Ngân sách cho thấy việc triển khai Kế hoạch trồng rừng hàng năm còn nhiều tồn tại, hạn chế; các diện tích đất quy hoạch phát triển rừng do các Công ty lâm nghiệp quản lý phần lớn bị người dân lấn chiếm, việc vận động người dân trồng rừng còn gặp nhiều khó khăn. Việc tính toán độ che phủ rừng dựa trên cây đa mục đích còn nhiều rủi ro, phụ thuộc vào giá trị kinh tế, thị trường tiêu thụ, người dân có thể thay thế nếu không phát huy hiệu quả kinh tế. Do đó, để đảm bảo tỷ lệ che phủ rừng theo Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh, đề nghị UBND tỉnh quan tâm và đề ra các giải pháp hữu hiệu. Trong đó cần chú ý xây dựng chính sách hỗ trợ cho người dân trồng cây đa mục tiêu để giữ môi trường và tăng độ che phủ.

- Về tình hình thu ngân sách, đầu tư phát triển: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 3.475 tỷ đồng vượt kế hoạch đề ra nhưng chưa thật sự bền vững và chủ yếu từ thuế phát sinh đột biến của một số doanh nghiệp; nguồn thu sử dụng đất năm 2022 là 650 tỷ đồng, trong đó thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh chỉ đạt 68% hụt thu khoảng 85 tỷ đồng so với dự toán, ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022 của một số dự án được đầu tư bằng nguồn này.

- Việc triển khai Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 chưa đảm bảo tiến độ theo yêu cầu, tỷ lệ giải ngân chung đạt 52,6%, thấp hơn 13% so với năm 2021, chưa tính đến nguồn vốn CTMTQG và Chương trình phục hồi kinh tế - xã hội. Việc triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2022 còn hạn chế trong công tác triển

khai như: Một số chủ đầu tư còn yếu kém trong công tác lập hồ sơ dự án, dẫn đến phải điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án triển khai chậm, chưa quyết liệt đôn đốc các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn. Tồn tại này không có gì lạ để kéo dài nhiều năm do chúng ta chưa quyết liệt xử lý các tổ chức, cá nhân chưa hoàn thành nhiệm vụ.

- Việc thu hút đầu tư: Thu hút đầu tư vào tỉnh chưa đáng kể, các dự án kêu gọi đầu tư hiện nay còn gặp nhiều vướng mắc trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Việc giải quyết các cụm công nghiệp hoạt động thiếu hiệu quả kéo dài qua nhiều năm đến nay vẫn chưa xử lý dứt điểm. Đề nghị UBND tỉnh rà soát, đánh giá hiệu quả của các dự án đầu tư ngoài ngân sách, các dự án vướng mắc về quy hoạch, giải phóng mặt bằng, thiếu vốn triển khai chậm, kéo dài nhiều năm, đồng thời chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp có giải pháp để đồng hành cùng doanh nghiệp.

- Công tác quản lý đất đai: Công tác quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của các huyện, thành phố còn chậm so với thời gian quy định của UBND tỉnh (tại thời điểm thẩm tra chỉ có 3/8 đơn vị cấp huyện hoàn thành và được phê duyệt) ảnh hưởng đến việc chuyển mục đích sử dụng đất của người dân, việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để triển khai một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Công tác quản lý các diện tích đất của các nông, lâm trường thu hồi bàn giao về địa phương quản lý còn nhiều tồn tại, hạn chế, các địa phương chưa xây dựng phương án đề quản lý, sử dụng hiệu quả các diện tích đất này, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo địa phương sớm triển khai. Việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất triển khai thực hiện các dự án để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng, đề nghị ngành tài nguyên khi tham mưu cần lưu ý, phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, đối tượng thu hồi phải đúng quy định tại Điều 62, Điều 63 Luật đất đai và diện tích thu hồi phải sử dụng đúng mục đích theo phương án được phê duyệt. Nếu vi phạm là xử lý nghiêm khắc vì vấn đề này liên quan đến đời sống của Nhân dân.

2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội, dân tộc tôn giáo

- Về văn hóa, du lịch: Việc ưu tiên các nguồn lực để bố trí đầu tư phục vụ công tác quản lý Nhà nước nhằm bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử, các di sản văn hóa chưa đáp ứng nhu cầu thực tế; lĩnh vực du lịch là một trong 3 trụ cột của mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhưng thời gian qua các giải pháp đưa ra chưa đủ mạnh để thúc đẩy ngành du lịch thực sự trở thành trụ cột kinh tế của tỉnh như mục tiêu đề ra.

- Về đào tạo nghề, giải quyết việc làm: Theo báo cáo, số lao động được tạo việc làm trong 10 tháng đầu năm là 14.686 lượt người, ước thực hiện trong năm 2022 là 20.941 lượt người, dự báo trong hơn 1 tháng cuối năm sẽ đạt thêm hơn 6.000 lượt người, để hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra, đề nghị cần phải có cơ sở để chứng minh. Việc xác định tỷ lệ đào tạo trình độ trung cấp trở lên thấp, chủ yếu đào tạo trình độ sơ cấp và thường xuyên dưới 3 tháng (cụ thể là nghề lái xe ô tô), chưa triển khai thực hiện chương trình đào tạo chất lượng cao; việc xác định số lượng đào tạo nghề hàng năm được tính toán trên nhu cầu thực tế, việc tính bình quân số học theo kế hoạch 5 năm là chưa phù hợp.

- Công tác giáo dục và đào tạo còn tồn tại một số hạn chế như: Tình trạng thiếu giáo viên ở các cấp học (giáo viên ngoại ngữ và tin học theo Chương trình giáo dục phổ thông mới), thiếu cơ sở vật chất ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học trong thời gian qua. Việc quá tải học sinh dẫn đến một số học sinh đầu cấp phải theo học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc đến các địa phương khác học gây khó khăn cho gia đình, đặc biệt là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tỷ lệ mù chữ, tái mù chữ trong vùng đồng bào DTTS còn cao.

- Về y tế: Theo báo cáo, số bác sĩ/vận dân và số giường bệnh/vận dân đều đạt kế hoạch đề ra, số liệu này ngành y tế tính cả các bác sĩ của lực lượng vũ trang. Tình trạng thiếu đội ngũ y bác sĩ có chuyên môn cao, đội ngũ y bác sĩ nghỉ việc, chuyển công tác ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng khám chữa bệnh và sự phát triển của ngành y tế. Nguồn nhân lực y tế các cấp còn thiếu so với quy định nhưng không tuyển dụng hết số biên chế được giao. Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế lạc hậu, hư hỏng, ngày càng xuống cấp, nhất là Bệnh viện Đa khoa tỉnh, gây khó khăn trong công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Tình trạng thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị khá phổ biến ở các cơ sở y tế nhưng chậm khắc phục đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh; Chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội cho y tế chưa triển khai, ảnh hưởng đến việc nâng cấp, sửa chữa, đầu tư trang thiết bị cho mạng lưới y tế cơ sở.

- Về công tác dân tộc, tôn giáo: Tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS phát triển còn chậm, đời sống của đa số hộ đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trong vùng đồng bào DTTS còn cao, gấp 2 lần tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh, việc nâng cao chất lượng giáo dục, định hướng nghề nghiệp cho học sinh DTTS, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là người DTTS tại một số huyện, xã chưa được quan tâm đúng mức.

3. Về công tác cải cách hành chính, an ninh, quốc phòng.

Các đơn vị sự nghiệp chưa nghiên cứu mở rộng dịch vụ và tự chủ, chủ yếu trông chờ vào cơ chế, chính sách nhà nước. Công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng đã đạt được nhiều kết quả song chưa đáp ứng được yêu cầu; tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản án tham nhũng đạt tỷ lệ thấp. Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được lãnh đạo UBND tỉnh hết sức quan tâm nhưng vẫn còn một số vụ việc kéo dài nhiều năm chưa được giải quyết dứt điểm.

Công tác an ninh quốc phòng cơ bản được giữ vững nhưng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; một số loại tội phạm tiếp tục có dấu hiệu gia tăng như tội phạm về ma túy, đánh bạc, lừa đảo qua mạng internet, tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, khoáng sản vẫn tiếp tục diễn ra...

II. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

- Ban Kinh tế - Ngân sách cùng các Ban của HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Tuy nhiên, qua nghiên cứu Kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch năm 2023, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cùng các Ban của HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành cần quan tâm các vấn đề:

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023 UBND tỉnh dự kiến là 7,5% thấp hơn 0,09% so với ước thực hiện năm 2022, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo bổ sung lý do dự báo tốc độ tăng trưởng thấp hơn năm 2022, làm rõ hơn cơ sở tính toán số liệu trên; trong đó tính toán kỹ lưỡng tốc độ tăng trưởng của khu vực nông, lâm nghiệp.

- Theo Quyết định số 02/QĐ-TTg ngày 05/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045, tại điểm b khoản 1 mục III đề nghị đưa các chỉ tiêu dinh dưỡng đặc thù vào hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm để theo dõi đánh giá.

- Cần có nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho các ngành, các địa phương thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 để hoàn thành các nhóm chỉ tiêu KTXH theo Kế hoạch của tỉnh được thông qua tại Kỳ họp này.

III. Kết luận, kiến nghị:

Ban Kinh tế - Ngân sách và các Ban HĐND tỉnh thống nhất với mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể các nhóm chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 do UBND tỉnh trình. Tuy nhiên, dự báo năm 2023 còn tiềm ẩn nhiều khó khăn và thách thức, biến đổi khí hậu, biến động về giá xăng dầu, chi phí sản xuất tăng cao sẽ tác động lớn đến kinh tế của tỉnh. Do vậy, để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra việc xây dựng các giải pháp phải thật sự cụ thể, bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu; nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong kế hoạch năm 2023 theo Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII, đồng thời đề nghị UBND tỉnh phân tích, định hướng, đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cụ thể để triển khai kế hoạch năm 2023 có tính khả thi, sát với thực tế của tỉnh, không nêu chung chung, tầm vĩ mô, chiến lược. Ngoài các giải pháp UBND tỉnh nêu tại báo cáo, kính đề nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh quan tâm một số nhiệm vụ giải pháp sau:

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt việc triển khai 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội để phát huy hiệu quả các Chương trình theo mục tiêu đã đề ra.

- Hoàn thành việc phê duyệt quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch trong năm 2023; tăng cường công tác quản lý và giải quyết dứt điểm những tồn tại, hạn chế trong quản lý đất đai; chỉ đạo các địa phương khẩn trương xây dựng phương án sử dụng đất các diện tích đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường bàn giao về địa phương để quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả.

- Đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, quan trọng, có tính liên vùng và hạ tầng đô thị. Tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh trong điều kiện ngân sách của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, có biện pháp xử lý nghiêm đối với các chủ đầu tư dự án, đơn vị, địa phương chậm giải ngân các nguồn vốn, kiên quyết điều chuyển kịp thời nguồn vốn của các dự án triển khai chậm hoặc không giải ngân cho các dự án khác có tỷ lệ giải ngân tốt.

- Tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về điều hành ngân sách nhà nước, bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ thu, chi. Tăng cường công tác quản lý thu, khai thác nguồn thu, nhất là các nguồn thu từ đất để bố trí đầu tư hoàn thiện các dự án đang thiếu nguồn vốn. Đẩy mạnh việc xử lý và thu hồi nợ thuế, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế. Rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà nước, bảo đảm đúng dự toán được duyệt.

- Tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nhân lực, thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế. Tăng cường năng lực y tế cơ sở, y tế dự phòng; nâng cao năng lực điều trị của tất cả các tuyến trong hệ thống y tế để nâng cao công tác khám chữa bệnh.

- Đối với các diện tích cây đa mục tiêu trồng theo hình thức nông lâm kết hợp, đề nghị nghiên cứu có cơ chế chính hỗ trợ nhằm khuyến khích người dân tham gia trồng rừng theo mô hình nông, lâm kết hợp, phát triển kinh tế từ rừng, góp phần đảm bảo tỷ lệ che phủ rừng theo các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã đề ra trong giai đoạn 2021 -2025 và định hướng đến năm 2030.

- Bắt đầu từ năm 2023 đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan tham mưu đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm theo quy định tại Quyết định số 288/QĐ-TTg ngày 28/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời trên khung hướng dẫn này chọn ra các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội và môi trường để trở thành nhóm chỉ tiêu quan trọng nhằm tập trung, chỉ đạo, đánh giá và theo dõi, giám sát quá trình thực hiện.

- Năm 2023 là năm giữa kỳ Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm cần phải sơ kết đánh giá thực hiện Nghị quyết về phát triển KTXH 5 năm và kế hoạch đầu tư XDCB 5 năm giai đoạn 2021-2025 nhằm phát huy những mặt tích cực, khắc phục hạn chế để đưa ra các giải pháp mạnh mẽ, căn cơ, hữu hiệu trong thực hiện nhiệm vụ của các năm còn lại của thời kỳ.

Ban Kinh tế - Ngân sách và các Ban HĐND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Phòng CT.HĐND;
- Lưu: VT.

**TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Đình Đạo